

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6742 - THỨ SÁU NGÀY 8/11/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com



HOA ĐÀ LẠT



Bản giao hưởng

Sắc màu



HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10:

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Ngày 7/11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 và 10 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2024, do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tôn Thiện San trình bày, cho biết: Trong tháng 10/2024 có nhiều kết quả tích cực: Tình hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch đề ra,

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm trên cả 3 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại có chiều hướng tăng.

Công tác thu ngân sách có những chuyển biến tích cực; đến ngày 4/11/2024, tổng thu ngân sách đạt 10.877,8 tỷ đồng, bằng 76,87% dự toán địa phương, bằng 104,4% so với cùng kỳ... XEM TIẾP TRANG 2

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái kết luận hội nghị.



NHỚ LỜI BÁC DẠY

"Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh"

BÀI VIẾT "HỒ HẢO NHÂN DÂN CHỐNG NẠN ĐÓI", ĐĂNG BÁO CỨU QUỐC, SỐ 86, NGÀY 8/11/1945

10 năm thực hiện Nghị định 98 tại Lâm Đồng

Thực tế tại Lâm Đồng cho thấy, khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua còn gặp khó khăn trong việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Hoạt động của một số tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

TRANG 2

ĐẠ TÊH: Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các cuộc thi về xây dựng Đảng



Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các cuộc thi về xây dựng Đảng.

TRANG 4

Lạc Dương hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X

TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Phát huy hiệu quả Mô hình Cổng trường an toàn giao thông

TRANG 6

Xây dựng thế hệ trẻ Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách"



Nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn TP Đà Lạt đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách" gắn với sự phát triển của TP Đà Lạt.

TRANG 4

Đổi mới công nghệ đưa tơ thô xuất khẩu



TRANG 3

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Ngành Y tế qua 2 năm chống gian lận thương mại và hàng giả

TRANG 7

10 năm thực hiện Nghị định 98 tại Lâm Đồng

Bài 2: Cần chính sách khích lệ doanh nghiệp

Thực tế tại Lâm Đồng cho thấy, khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua còn gặp khó khăn trong việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Hoạt động của một số tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp còn hạn chế, chất lượng chưa cao.



Thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp luôn được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện, thành phố quan tâm thực hiện tốt.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân chủ yếu do quy mô doanh nghiệp nhỏ, lao động làm việc theo ca, làm việc phân tán trên các huyện, thành phố thuộc tỉnh, có doanh nghiệp phần nhiều là lao động hợp đồng thời vụ, không ổn định. Một vài chủ doanh nghiệp tư nhân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; một số người lao động không gắn bó với doanh nghiệp nên không muốn tham gia các tổ chức đoàn thể...

Mặt khác, đối với đảng viên công tác, lao động trong doanh nghiệp không giữ chức vụ lãnh đạo, không tham gia quản lý doanh nghiệp, không có mối liên hệ phối hợp công tác tốt giữa chi bộ với chủ doanh nghiệp nên hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng không cao. Doanh nghiệp tư nhân thường thay đổi chủ sở hữu, dẫn tới khó khăn cho công tác phát triển Đảng, tổ chức đoàn thể ở những đơn vị này.

Còn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ; chủ doanh nghiệp không thường xuyên có mặt tại doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp lo ngại việc

thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp như năng suất lao động, kinh phí hoạt động... Về cơ bản, hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và chủ doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động chưa chặt chẽ, còn phụ thuộc vào quyết định của chủ doanh nghiệp; chế tài trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động chưa được thực hiện nghiêm; tình trạng một số doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN còn xảy ra. Thời gian dành cho người lao động để học tập, nâng cao trình độ mọi mặt chưa được quan tâm.

Trước tình hình đó, trên cơ sở văn bản của Trung ương và văn bản lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo

Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động chủ các doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm việc thành lập tổ chức đoàn thể tại những doanh nghiệp khi có đủ điều kiện, xem xét, kết nạp đoàn viên, hội viên theo quy định.

Đại diện các cơ quan chức năng như: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Nội Vụ, các cơ quan có thẩm quyền Trung ương sớm xem xét bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành quy định mới về việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cho phù hợp với Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;...

XEM TIẾP TRANG 8

• Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được Chính phủ ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng quy định thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.

Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, lồng ghép tuyên truyền, định hướng cho doanh nghiệp, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện Nghị định 98 nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường tính quyết liệt hơn trong thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, làm tốt sẽ giảm thuế... Đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 98 nhằm bổ sung một số quy định, hướng dẫn về hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp sao cho phù hợp với quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

• Ông Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, tỉnh đã tổ chức Hội nghị "biểu dương doanh nghiệp vì người lao động, người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp"; qua đó kịp thời khích lệ, động viên tinh thần thi đua lao động sản xuất. Nét mới và đáng mừng là UBND tỉnh đã có Quy định phối hợp xử lý đình công trái quy định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và rất mong cấp Trung ương tiếp tục quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên, cái khó hiện nay, thực tế còn nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở, nhất là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; tình trạng nợ lương, BHXH, BHYT ở doanh nghiệp tư nhân còn diễn ra, mặc dù có chỉ đạo nhưng vẫn còn tái diễn. Đây cũng là vấn đề đáng báo động, cần có sự quan tâm chỉ đạo, giải pháp từ Trung ương, tránh để xảy ra mâu thuẫn, xung đột dẫn đến đình công, gây sức ép với chủ doanh nghiệp; đặc biệt cần lưu ý ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... Đề nghị cần chú trọng giải pháp nghiên cứu để xuất cơ chế chính sách với doanh nghiệp làm tốt, thành lập tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế cho doanh nghiệp, ổn định tình hình.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội...

TIẾP TRANG 1

... Ngành Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khách du lịch đến Lâm Đồng trong 10 tháng đạt 7,98 triệu lượt, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong 10 tháng năm 2024 đã thu hút 3 dự án đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư 95 tỷ đồng; đồng thời thực hiện điều chỉnh 32 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng 6.327,4 tỷ đồng.

Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2025", đến 31/10/2024, đã thực hiện phân bổ 30,55 tỷ đồng hỗ trợ 636 hộ (xây mới 586 căn, sửa chữa 50 căn). Tổ chức thành công chương trình gặp gỡ và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); đồng thời tổ chức đối thoại để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quốc phòng, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững; trật tự xã hội cơ bản ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng thực hiện hiệu quả. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của tỉnh Lâm Đồng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày

1/12/2024.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, thách thức, như: Giải ngân vốn đầu tư công tỷ lệ đạt rất thấp (29,2% kế hoạch - thấp hơn cùng kỳ 16,6% kế hoạch). Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra; một số khoản thu ngân sách đạt thấp, các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí giảm so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư không đạt yêu cầu (thu hút 3 dự án)...

Phát biểu tại các điểm cầu, lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kiến nghị những nội dung liên quan đến quy hoạch và Luật Đất đai; chuẩn bị Festival Hoa... Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải trình các nội dung kiến nghị của các địa phương trong lĩnh vực phụ trách...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều, nhận định: Lâm Đồng còn rất nhiều chỉ tiêu phải hoàn thành! Tháng 11 là tháng có Ngày Đại đoàn kết toàn dân và Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc, ông đề nghị các huyện tiếp tục phát huy và xây dựng các khu dân cư "Xanh - Sạch - Đẹp", tuyên truyền các mô hình chào mừng Festival Hoa. Với các nội dung liên

quan đến an ninh, an toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị lấy người dân làm trung tâm thì phải có giải pháp và thủ tục nhanh gọn để người dân thực hiện; ví dụ, việc xây kè chống sạt lở trong đất của người dân, mà phải làm thiết kế kỹ thuật để xin phép thì rất lâu... Cần đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư công; chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt được nên vẫn còn phải cố gắng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái biểu dương hiệu quả làm việc của Sở Nội vụ trong việc hoàn thiện sớm Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đề án sáp nhập 3 huyện phía Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp (chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 30%). Chủ tịch UBND cũng cảnh báo những khó khăn trong thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính, quy hoạch, chống chéo quy hoạch...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành và địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch phải lấy Quy hoạch Đất đai làm cơ sở... Phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong trường hợp Nhà nước chưa kịp đầu tư, có nguy cơ sạt trượt trong nhà dân hay doanh

nghiệp, chính quyền và sở, ngành phải phối hợp hướng dẫn người dân thực hiện các công trình dân dụng trong phạm vi đất của mình...

Với tinh thần nhìn nhận lại khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải cố gắng chấn chỉnh để cuối năm đạt mục tiêu cao nhất trong tất cả các chỉ tiêu, kể cả thu ngân sách nhà nước hoặc đầu tư công. Các sở, ngành trong công tác tổng kết các văn kiện Đại hội Đảng của tỉnh, phải có những định hướng rõ ràng, cụ thể... Thực hiện nghiêm các quy định và quy chế làm việc của UBND, thủ trưởng các sở, ngành phải tham dự các cuộc họp của UBND do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì...

Tập trung với quyết tâm cao nhất công tác hoàn thiện các thủ tục của dự án cao tốc; "vượt nắng - thắng mưa" theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành các công trình đầu tư công; cố gắng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo nghị quyết Trung ương giao; sớm rà soát các nội dung liên quan đến môi trường rừng; nâng cao trách nhiệm của công tác lập quy hoạch; khoa học, công nghệ phải là trụ cột động lực để phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh nhà; tổ chức thành công Festival Hoa lần thứ X; thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng; cố gắng hoàn thành tối đa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2024...

LÊ HOA

Đổi mới công nghệ đưa tơ thô xuất khẩu

“Năm 2024 là đúng 10 năm Công ty Lê Sáu được thành lập. Từ nhà máy sản xuất ban đầu công nghệ kém hơn, hiện tại chúng tôi đang dần dần thay đổi, mua sắm máy móc, áp dụng công nghệ để giữ vững thị trường xuất khẩu”, ông Lê Sáu, người giám đốc gián tiếp của Công ty Ươm tơ Lê Sáu, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh chia sẻ. Ông Sáu nhắc lại, thời gian đầu thành lập, nguồn vốn ít, ông cũng mua một số máy móc với công nghệ vừa tầm. Máy móc không hiện đại, thời gian sử dụng lâu nên cũ, thường xuyên hư hỏng, tỷ lệ sợi tơ đứt, gãy, lãng phí nguyên liệu rất nhiều. Vì vậy, những năm gần đây, Lê Sáu đang cố gắng cải thiện công nghệ, ứng dụng quy trình sản xuất với mục tiêu làm ra những sợi tơ tốt nhất, ông Lê Sáu chia sẻ. Ông cho biết, với sự giúp đỡ của ngành Công thương, Công ty Ươm tơ Lê Sáu đã áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn, mua sắm nhiều hạng mục máy móc mới. Cuối năm 2024, công ty vừa lắp ráp một dàn máy ươm tơ mới, năng suất cao, dễ làm, tiết kiệm nguồn nhân lực cho công nhân và đặc biệt, hạn chế tình trạng sợi tơ bị đứt.

“Công ty Lê Sáu thu mua kén tằm của nông dân vùng Di Linh cũng như nông dân tỉnh Lâm Đồng. Nhà máy của chúng tôi chuyên xuất khẩu đi thị trường Ấn Độ. Hiện tại, Ấn Độ đang là thị trường tơ thô lớn nhất của Lâm Đồng”, ông Lê Sáu thông tin. Theo ông, điều rất đáng mừng với nghề xe tơ dệt lụa Lâm Đồng là sự thay đổi từ gốc đến ngọn. Nếu trước đây, kén tằm Lâm Đồng thường nhỏ, sợi yếu, dễ đứt, trọng lượng kén thấp thì hiện tại, kén tằm Lâm Đồng đạt chất lượng rất cao, có thể đạt 1.000 m tơ trong một con kén. “Công nghệ trồng dâu, nuôi tằm cũng thay đổi rất nhiều, giống tằm ổn, năng suất dâu rất cao. Vì vậy, bà con cho ăn, chăm sóc đúng kỹ thuật, sản xuất và được những lứa kén già, nặng, thuận lợi cho người làm xe tơ như chúng tôi. Sự tiến bộ của nông dân trồng dâu, nuôi tằm là nguyên nhân đầu tiên giúp nghề tơ Lâm Đồng phát triển”. Vì vậy, Công ty Lê Sáu luôn đảm bảo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với người nông dân trồng dâu, nuôi tằm, ông Lê Sáu đánh giá.

Với sự thay đổi công nghệ, mua sắm, lắp đặt các hệ thống máy mới, một dàn máy ươm của Công ty Lê Sáu đạt công suất 4 tấn kén/tua. Một tua kén 7 ngày, cho ra đời ba tạ tơ thô trắng, mảnh, dai, đủ chất lượng

Một nhà máy xe tơ nhỏ giữa vùng đất Di Linh đang tập trung thay đổi công nghệ. Với mục tiêu làm ra những sợi tơ thô tốt nhất, giữ được vị trí trên thị trường xuất khẩu, Công ty TNHH Ươm tơ Lê Sáu đang hướng tới một công nghệ tiên tiến.



Dàn máy ươm tơ mới lắp đặt của Công ty Lê Sáu có công suất cao và tiết kiệm nguyên liệu.

xuất khẩu. Vào thời điểm kén nhiều, cao điểm sản xuất, một ngày Công ty Lê Sáu sản xuất được 4 tạ tơ thô. Hầu hết tơ của công ty đều xuất khẩu trực tiếp sang Ấn Độ. Ông Lê Sáu cũng nhận xét, bạn hàng Ấn Độ, sau khi tới khảo sát nhà máy cũng như vùng tằm Lâm Đồng đã rất có ấn tượng và yêu thích. Với Công ty Lê Sáu, đối tác chấp nhận thanh toán trước, nhận hàng sau, một phương thức rất có lợi cho doanh nghiệp. Bạn hàng uy tín, đầu ra ổn định, tuy nhiên, muốn có được đơn hàng chất lượng cao, đạt giá tốt thì công ty phải nâng cao chất lượng tơ, ông Lê Sáu chia sẻ. Chính vì vậy, xuất thân từ một xưởng ươm tơ nhỏ mang tính địa phương, công ty tích cực thay đổi công nghệ. “Cũng may mắn nhờ được sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, từ Sở Công thương, các ngành, công ty có thêm thông tin cũng như bù đắp một phần chi phí để mua sắm máy móc mới cho doanh nghiệp”, ông Lê Sáu thông tin. Năm 2020, ông được hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn, cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất. Năm

2024, ông được Quỹ khuyến công cho vay 400 triệu đồng, thêm kinh phí để lắp đặt một dàn máy ươm tơ hiện đại trị giá gần 2 tỷ đồng. Theo ông Lê Sáu, vốn để thay đổi máy móc, công nghệ trong ngành ươm tơ rất lớn, để doanh nghiệp tự bươn chải cũng vất vả. Có sự hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng trong việc thay đổi công nghệ cũng như mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng luôn là mục tiêu ưu tiên của ngành Công thương. Đặc biệt, tơ thô hiện tại là mặt hàng xuất khẩu rất giá trị của Lâm Đồng. Ngoài mang lại nguồn ngoại tệ lớn, các công ty ươm tơ dệt lụa đã giúp ổn định và tăng trưởng diện tích cây dâu, kéo theo sự phồn thịnh của hàng vạn gia đình nông dân. Vì vậy, hỗ trợ các nhà máy xe tơ dệt lụa là ưu tiên của Lâm Đồng với mục tiêu, phát triển bền vững nghề trồng dâu, nuôi tằm cao nguyên.

DIỆP QUỲNH

Phiên chợ rau - hoa Đà Lạt với 124 gian hàng

Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, từ ngày 5/12 đến ngày 15/12/2024 tại công viên Trần Quốc Toàn, Phường 10, UBND TP Đà Lạt tổ chức “Phiên chợ rau - hoa Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với 124 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Cụ thể 40 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp theo 40 gian hàng kinh doanh hoa chậu cúc, cẩm chướng, hoa hồng, lan rừng, hồ điệp, lan hài, địa lan, phong lan, cây cảnh, bonsai, hòn non bộ, tiểu cảnh đá, gỗ lũa kết hợp hoa, cây cảnh.

Còn lại 30 gian hàng rau, củ, quả sơ chế, đóng gói; 10 gian hàng vật tư nông nghiệp, công nghệ giống, phân bón mới, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 4 mô hình điểm tham quan doanh nghiệp...

VĂN VIỆT

LÂM HÀ:

Tái canh 1.165 ha cà phê

Thông tin từ ngành Nông nghiệp huyện Lâm Hà cho biết, năm 2024, nông dân Lâm Hà tái canh, trồng mới, ghép cải tạo khoảng 1.165 ha cà phê.

Theo đó, diện tích cây cà phê toàn huyện Lâm Hà là 39.440 ha, đang ở mức ổn định và tăng - giảm không đáng kể. Tuy nhiên, nông dân tích cực tái canh, trồng mới, ghép cải tạo cho diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp. Bà con được ngành Nông nghiệp khuyến cáo, hướng dẫn để lựa chọn các giống cà phê năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Lâm Hà để tái canh, trồng mới cũng như ghép cải tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hạt cà phê Lâm Hà, thay thế cho diện tích cà phê năng suất, chất lượng thấp.

D.Q

CÁT TIÊN: Hình thành 7 vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp

Theo UBND huyện Cát Tiên, đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành 7 vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp. Cụ thể, vùng sản xuất lúa chất lượng cao lúa giống và lúa hữu cơ với diện tích 7.600 ha; trong đó, lúa giống đạt trên 740 ha, lúa theo hướng hữu cơ 250 ha và đã có 2 vùng sản xuất tại xã Quảng Ngãi, Gia Viễn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, năm 2024 tiếp tục xây dựng 1 vùng sản xuất lúa hữu cơ tại xã Nam Ninh, ước đến hết năm 2025 trên địa bàn huyện có thêm 4 vùng sản xuất được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Bên cạnh đó, vùng sản xuất rau chuyên canh với diện tích gần 400 ha; vùng dâu tằm chất lượng cao với diện tích trên 150 ha; vùng cây ăn trái gần 1.777 ha; vùng sản xuất cao su với 441 ha; vùng canh tác cây điều còn khoảng 5.000 ha (đất nông nghiệp còn 2.200 ha) và vùng canh tác cây cà phê với diện tích 682 ha.

H.SA

ĐÀ LẠT: Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ổn định qua từng năm

Trong những năm gần đây, TP Đà Lạt đã có sự tăng trưởng vượt bậc của hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp truyền thống như rau, hoa, len đan. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và liên kết sản xuất, kim ngạch xuất khẩu của

thành phố đã đạt được những thành tựu đáng kể, khẳng định được vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Lạt ước trong giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 619,5 triệu USD, tăng trưởng ổn định

qua từng năm. Cụ thể: năm 2021 tổng trị giá hàng giao xuất khẩu đạt 84,44 triệu USD; năm 2022 đạt 113,5 triệu USD; năm 2023 đạt 125,59 triệu USD; năm 2024 ước đạt 136,5 triệu USD và năm 2025, thành phố ước đạt khoảng 159,47 triệu USD.

NGUYỄN NGHĨA

BẢO LỘC: 58 tỷ đồng nâng cấp đường Cao Bá Quát

Dự án Nâng cấp đường Cao Bá Quát, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định đầu tư ngày 1/11/2022 tổng kinh phí 58 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với 30 tỷ đồng ngân sách tỉnh và 28 tỷ đồng ngân sách TP Bảo Lộc.

Chi phí dự án xây lắp hơn 42,7 tỷ

đồng, giải phóng mặt bằng gần 8,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2023-2025. Quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 1.850 m, điểm đầu giao đường Nguyễn Văn Cừ, điểm cuối giao đường Lý Thường Kiệt. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng TP Bảo Lộc. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn dự án trong năm 2023 đạt 100%; năm

2024 đạt 64,7%.

Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc tiếp tục tuyên truyền, vận động 25 hộ gia đình, cá nhân còn lại bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ quy định.

MẠC KHẢI

Đạ Tẻh: Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các cuộc thi về xây dựng Đảng

Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết, để đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các cuộc thi về xây dựng Đảng; trong đó có Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2024; Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024", Ban Tổ chức các cuộc thi huyện Đạ Tẻh đã có chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng các cuộc thi; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh phát huy vai trò theo dõi, đốc thúc các cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc thi.

Song song với hình thức thi trực tuyến, Ban Tổ chức các cuộc thi huyện Đạ Tẻh còn phát động hưởng ứng cuộc thi bằng hình thức tự luận. Nội dung viết bài dự thi được gợi ý kèm theo thể lệ của cuộc thi để gửi đến các đơn vị. Mặt khác, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực các cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai các cuộc thi chưa thật sự tốt.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp huyện cũng tổ chức phát động hưởng ứng và tham gia các cuộc thi trong hệ thống của mình; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích,

Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. Qua đó, tạo niềm tin, khí thế mới, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.



Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các cuộc thi về xây dựng Đảng.

biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia các cuộc thi; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hưởng ứng cuộc thi trong khối. Bên cạnh đó, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện cũng tổ chức phát động các cuộc thi ở đơn vị; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi ở đơn vị.

Qua triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, tất cả các đơn vị trên địa bàn đã tham gia tích cực, thể hiện rõ nét ở cả hai mặt số lượng và chất lượng bài dự thi. Đặc biệt, Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện

tích cực tham gia cuộc thi bằng hình thức trực tuyến.

Theo đồng chí Phan Đức Thái, qua đánh giá sơ bộ, trong suốt quá trình diễn ra các cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận về số lượng bài thi đáng kể, chứng tỏ sự quan tâm tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi. Việc tổ chức các cuộc thi đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; thiết kế phần mềm dễ thi, có thể thi trên các thiết

bị khác nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút được sự tham gia đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo niềm tin, khí thế mới, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vận dụng nghị quyết vào từng vị trí công tác, học tập hiệu quả, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch; đồng thời tạo sức lan tỏa rộng rãi đến các đối tượng tham gia cuộc thi và đạt kết quả cao.

Cụ thể, ở Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024", huyện Đạ Tẻh đã đoạt tổng cộng 13 giải, số lượng giải nhiều nhất trong các huyện, thành phố trong tỉnh; số người tham gia cao thứ 3 sau TP Bảo Lộc và huyện Cát Tiên. Riêng phần thi viết Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2024, huyện Đạ Tẻh cũng đã có 49 tác phẩm dự thi và đoạt 3 giải.

Trong thời gian tới, Thường trực huyện Đạ Tẻh tiếp tục thực hiện công tác quán triệt, nghiên cứu về lý luận chính trị lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan; tận dụng tối đa các ý tưởng từ các tác phẩm để bổ sung và phát triển lý luận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

H.S.A

Xây dựng thế hệ trẻ Đà Lạt "Hiền hoà - Thanh lịch - Mến khách"

Nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn TP Đà Lạt đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hoà - Thanh lịch - Mến khách" gắn với sự phát triển của TP Đà Lạt".



Thanh thiếu nhi TP Đà Lạt biểu diễn thời trang hoa trong Ngày hội Thiếu nhi hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt.

Chị Trần Anh Tú - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt cho biết: Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt, Thành Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Việc phát huy vai trò của thanh niên trong công tác nêu gương, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia gìn giữ và phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hoà - Thanh lịch - Mến

khách" được gắn liền với thực hiện Chi thị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X về Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn; lồng ghép Cuộc vận động "Giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" giai đoạn 2023-2027, cũng như Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiên phong

Hồ Chí Minh TP Đà Lạt giai đoạn 2024-2028.

Theo đó, Thành Đoàn Đà Lạt đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn - Hội - Đội có hoạt động tuyên truyền, mô hình cụ thể thực hiện phong trào thi đua, cũng như đăng tải các thông tin liên quan đến việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên các fanpage của đơn vị. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi

Nét đẹp học đường; lồng ghép Hội thi Thiết kế infographic tuyên truyền về Bộ quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt trong đoàn viên, thanh niên, học sinh; tổ chức cuộc thi Báo cáo viên Đoàn giỏi về Tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt và các giải pháp nhằm phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hoà - thanh lịch - mến khách".

Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Lạt còn tổ chức Hội thi sân khấu hoá về Phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hoà - Thanh lịch - Mến khách". Tại hội thi, các đội thi đã truyền tải những suy nghĩ về thành phố, con người, cảnh quan, kiến trúc Đà Lạt; cũng như có những đề xuất góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt; những hình thức xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Với vai trò, trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, hoạt động Đội trong trường học và trên địa bàn dân cư được tổ chức Đoàn

và đoàn viên, thanh niên quan tâm tổ chức thực hiện. Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố đã lồng ghép tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em về việc gìn giữ và phát huy phong cách người Đà Lạt. Phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Cuộc thi Tiếng Anh "English in your life", với phần thi hùng biện bằng tiếng Anh về phong cách người Đà Lạt "Hiền hoà - thanh lịch - mến khách". Qua đó giúp các thiếu nhi hiểu và cảm nhận rõ hơn về nội dung này để từ đó áp dụng vào học tập, cuộc sống.

Ngoài ra, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên tiếp tục được triển khai hiệu quả, sáng tạo. Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" được Ủy ban Hội từ thành phố đến cơ sở triển khai rộng rãi, nhất là thông qua mạng xã hội, fanpage. Phát động các đợt thi đua mỗi hội viên là một công dân tốt,...

XEM TIẾP TRANG 8



Họp báo tại TP Hồ Chí Minh về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X

Chiều 7/11, tại Trụ sở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh - VTV9, Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về Festival Hoa Đà Lạt và những tiềm năng, thế mạnh, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng.

Đây là buổi họp báo thứ 3 được Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 tổ chức. Hai lần họp báo trước đó đã diễn ra tại TP Đà Lạt vào ngày 29/10 và tại Hà Nội vào ngày 5/11.

Chủ trì buổi họp báo tại TP Hồ Chí Minh có các ông: Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Hoa; Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.

Thông tin tổng thể về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X đã được ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cung cấp tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ngoài tài liệu được cung cấp thông qua mã QR kèm theo thông cáo báo chí cho các nhà



Quang cảnh buổi họp báo.

báo, phóng viên, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông tin cụ thể, chi tiết các nội dung có liên quan đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X và thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nhiều nhà báo, phóng viên đã đặt câu hỏi xoay quanh các nội dung về điểm nhấn của Festival Hoa lần này, dự kiến lượng khách sẽ đến với Đà Lạt - Lâm Đồng trong dịp tổ chức Festival Hoa, nội dung chính của lễ khai mạc và những ca sỹ nào sẽ tham dự chương trình khai mạc; công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị được chuẩn bị ra sao; kinh nghiệm trong việc thu hút du khách, nhà đầu tư quan tâm về hoa, đầu tư phát triển ngành hoa Đà Lạt...

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du

lich Lâm Đồng cho biết, điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt năm nay là Chương trình khai mạc diễn ra vào 20 giờ tối 5/12/2024 tại quảng trường Lâm Viên - TP Đà Lạt. Ngoài sân khấu ngoài trời được dàn dựng quy mô, hiện đại, kết hợp nhiều hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng thì chương trình nghệ thuật dự kiến sẽ có sự tham dự của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng đến từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng biểu diễn.

Festival Hoa năm 2024 có 10 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và 23 hoạt động khác. Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận thêm nhiều chương trình đăng ký hưởng ứng với nội dung phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, xét về quy mô, thời gian, địa điểm và tính khả thi của chương trình, Ban Tổ chức đã đề xuất UBND tỉnh bổ sung 7 chương

trình hưởng ứng Festival Hoa 2024. Trong đó, chương trình nghệ thuật Concert Đà Lạt Chill - Bốn mùa yêu dự kiến được diễn ra vào tối 28/12 sẽ có sự tham dự của ca sỹ Mỹ Tâm và nhiều nghệ sỹ khác.

Các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Hoa và đặc biệt chương trình khai mạc là dịp để tỉnh Lâm Đồng tôn vinh những giá trị về hoa và nghề trồng hoa Đà Lạt - Lâm Đồng; tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh hoa, rau và nông sản đặc thù Lâm Đồng được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề trong xu thế hội nhập quốc tế, xanh và bền vững.

Ông Phạm S cho biết: Tỉnh không sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X vì đã có sự chung tay của toàn xã hội. Do đó, các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt năm nay sẽ được các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân đăng ký thực hiện; sản phẩm của lễ hội sẽ bao gồm cả phi vật chất và vật chất có giá trị lâu dài.

Festival Hoa năm 2024 có 10 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và 23 hoạt động khác. Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận thêm nhiều chương trình đăng ký hưởng ứng với nội dung phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, xét về quy mô, thời gian, địa điểm và tính khả thi của chương trình, Ban Tổ chức đã đề xuất UBND tỉnh bổ sung 7 chương

trình hưởng ứng Festival Hoa 2024. Đến hiện tại, nhiều tập đoàn và đơn vị cũng đã đăng ký tham gia tài trợ cho Festival lần này.

Trước đó, chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Festival Hoa vào ngày 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái khẳng định Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là sự kiện lớn của địa phương mà còn là cơ hội để thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân, cũng như bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh thời gian còn lại trước khi diễn ra các hoạt động chính của Festival không còn nhiều, do đó, Ban Tổ chức Festival Hoa, các đơn vị, ngành, địa phương cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với các phần việc được phân công với mục tiêu là tổ chức thành công tốt đẹp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X.

Hiện tại, các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, nhất là TP Đà Lạt đang tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, tạo không gian lễ hội sinh động, đẹp mắt và xanh, sạch. Bên cạnh đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra Festival Hoa cũng được các đơn vị, địa phương liên quan tích cực triển khai.

NGUYỄN THÀNH

Lạc Dương hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh, Lạc Dương đang cai tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X gắn với đặc trưng văn hóa địa phương. Trong đó, phải kể đến "đặc sản" của vùng đất này là Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, với những triền đồi thoải thoải rực sắc cỏ hồng bắt đầu từ khoảng giữa tháng 11 kéo dài sang tháng 12 hàng năm. Đây là lần thứ 4 huyện Lạc Dương tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt.

Gắn liền với Mùa hội cỏ hồng Lang Biang là Giải Đua ngựa không yên - một nét đặc trưng của dân tộc bản địa. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X và Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ VI năm 2024, nhằm hướng tới xây dựng môn thể thao đua ngựa không yên của người đồng bào dân tộc K'Ho trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là một sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, làm phong phú các sản phẩm du lịch của huyện Lạc Dương.

Cùng với khai mạc Mùa hội cỏ hồng Lang Biang và Giải đua ngựa không yên; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc huyện Lạc Dương và Giải Leo núi chinh phục Lang Biang là những hoạt động chính huyện Lạc Dương hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024. Thông qua hội thi trình diễn

Huyện Lạc Dương đang tích cực chuẩn bị các hoạt động thiết thực hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, kết hợp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

trang phục truyền thống các dân tộc nhằm tôn vinh vẻ đẹp con người, nét đẹp đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương. Riêng Giải Leo núi chinh phục Lang Biang lần đầu tiên được tổ chức để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, đây là sự kiện thể thao giúp tăng cường tinh đoàn kết, giới thiệu quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của huyện Lạc Dương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh 4 hoạt động chính hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, huyện Lạc Dương còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Trưng bày tiêu cảnh trang trí tại khu vực Đồi cỏ hồng; không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương; đêm nhạc Acoustis Lang Biang và những người bạn; ngày hội hoa Hồng Lang Biang và Hội thi Âm thực - rượu cần với chủ đề "Hương vị núi rừng Lang Biang". Đối với hoạt động Trưng bày tiêu cảnh trang trí tại khu vực Đồi cỏ hồng, UBND huyện Lạc Dương vận động các doanh nghiệp,



Đua ngựa không yên - một nét đặc trưng của dân tộc bản địa huyện Lạc Dương.

cơ sở du lịch trên địa bàn huyện mỗi đơn vị trang trí 1 tiêu cảnh; đồng thời khuyến khích các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng và có các chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X và Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2024 để thu hút du khách đến với địa phương.

Để chuẩn bị cho các hoạt động này, ngày 4/11, UBND huyện Lạc Dương đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024.

Trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường cảnh quan, tuyên truyền, vận động tổ chức trồng hoa, cây xanh ở các khu vực công cộng, khu dân cư và hộ gia đình... Qua đó tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, thẩm mỹ, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024. Đồng thời tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các nội dung đã được phân công theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 8/10/2024 của UBND huyện về tổ chức hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần

thứ X - năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Dương và các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2632/UBND-VP ngày 30/10/2024 của UBND huyện về thực hiện chỉnh trang đô thị và xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh cho hay, việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, kết hợp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Lạc Dương nhằm nâng cao giá trị nhận diện thương hiệu tiềm năng và các sản phẩm du lịch Lạc Dương. Qua đó tiếp tục quảng bá, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với du lịch; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trong huyện, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ du lịch huyện Lạc Dương. Các hoạt động được tổ chức với nguồn kinh phí từ ngân sách huyện hỗ trợ một phần; đồng thời vận động xã hội hóa nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

TUẤN HUONG

Phát huy hiệu quả Mô hình Công trường an toàn giao thông

Có mặt tại khung giờ cao điểm tại công Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Quý Đôn - Lâm Hà, chúng tôi thấy được sự trật tự, nghiêm chỉnh nơi đây. Mỗi khi đến công trường, các em học sinh đều tự giác xuống xe và dắt xe vào trường theo hàng, theo lối. Hoàn toàn không xuất hiện hình ảnh công trường ken đặc người, xe hay tình trạng học sinh đi bộ chen lấn, lộn xộn giữa những hàng xe...

Anh Phạm Văn Lam - Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn (Lâm Hà) cho biết, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và đẩy mạnh Cuộc vận động "Học sinh - sinh viên với văn hóa giao thông", Trường THPT Lê Quý Đôn đã xây dựng công trình Công trường ATGT với hình thức, nội dung phù hợp vào điều kiện thực tế.

Theo đó, trong năm 2023, sau khi được Công an huyện Lâm Hà chọn làm trường điểm để ra mắt Mô hình Công trường ATGT, Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn đã lập tức triển khai hoạt động thành lập đội xung kích ATGT gồm 15 thành viên, tập hợp cán bộ đoàn trường, đoàn viên và cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Lâm Hà nhằm tăng cường tham gia hướng dẫn hỗ trợ trật tự ATGT ở công trường vào đầu giờ và khi tan học, nắm tình hình học sinh vi

Thời gian qua, Mô hình Công trường an toàn giao thông (ATGT) đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả và trở thành một trong những mô hình trọng điểm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục tại huyện Lâm Hà.



Cam kết của Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà với học sinh, giáo viên về ATGT.

phạm khi tham gia giao thông trên đường bộ...

Theo thầy Nguyễn Thọ Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn: Công trường ATGT là một trong những mô hình tự quản về an ATGT trong trường học thuộc chương trình phối hợp số 11 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025. Thông qua các hoạt động của mô hình, đã từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, lập lại trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành quy định về pháp luật giao thông đường bộ của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.

"Đến nay, với việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Công an xã Đa Đông, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Lâm Hà, Mô hình Công trường ATGT đã mang lại những chuyển biến rõ rệt như: Khu vực trước công trường không còn tình trạng ùn tắc giao thông trước và sau giờ tan học. Tình trạng tai nạn giao thông, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh và phụ huynh ngày càng được nâng cao", thầy Nguyễn Thọ Hiền nói.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, Trường THPT Lê Quý Đôn sẽ chủ động tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp như: Thường xuyên tuyên truyền phụ huynh và học sinh

thực hiện nghiêm túc việc tham gia giao thông; tổ chức kí cam kết của phụ huynh, học sinh về việc tham gia giao thông với nhà trường; nhắc nhở và xử lý những học sinh vi phạm giao thông hàng ngày, hàng tuần, bằng cách lập biên bản trừ điểm thi đua, cũng như xét hạnh kiểm cuối kì 1 và cuối năm học.

Bên cạnh đó, tổ chức hưởng ứng và tuyên truyền ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, các buổi tuyên truyền ATGT, qua công tác chào cờ thứ 2 hàng tuần; động viên và khuyến khích những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua xe dưới 50 phân khối cho học sinh tham gia giao thông khi tới trường; luôn nhắc nhở cán bộ, giáo

viên, nhân viên trong nhà trường nêu cao và tuân thủ luật tham gia giao thông để nêu gương...

Thiếu tá Hồ Văn Giáp, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Lâm Hà cho hay: Mô hình Công trường ATGT bắt đầu xây dựng trên địa bàn huyện Lâm Hà từ năm 2023 và đến nay đã xây dựng xong 54 mô hình tại các cơ sở giáo dục tại địa phương. Đồng thời, thành lập được 12 trường THCS, THPT ở cơ sở nhằm hướng dẫn giao thông tại công trường, tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, nhắc nhở học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông như: Đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định; không cầm ô khi điều khiển phương tiện...

"Với việc thí điểm thành công tại Trường THPT Lê Quý Đôn và nhân rộng thành công Mô hình Công trường ATGT tại các trường học, có thể thấy hiệu quả rõ rệt mà mô hình này đang mang lại. Qua đó, cho thấy Mô hình Công trường ATGT đã góp phần đáng kể trong việc giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực công trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho các em học sinh. Từ đó, hình thành nét đẹp văn hóa trong ý thức của phụ huynh, học sinh, nhất là ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông vì mình và vì cộng đồng", Thiếu tá Hồ Văn Giáp chia sẻ.

HƯƠNG LY

Mô hình Nuôi heo đen sinh sản - cánh cửa mới cho người nghèo

Mô hình Nuôi heo đen sinh sản do Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng triển khai đã và đang mang đến những tín hiệu vô cùng tích cực, giúp đỡ nhiều hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Việc trao tặng 100 con heo đen giống cho 25 hộ dân thuộc diện khó khăn tại xã Hiệp Thạnh vừa được tổ chức đầu tháng 11/2024, là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình này. Nhờ sự hỗ trợ từ Dự án Bầu trời xanh của chị Trần Ngọc Thiên Thanh, những gia đình vốn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nay đã có thêm cơ hội để cải thiện kinh tế.

Chị Trần Ngọc Thiên Thanh, chủ dự án, cho biết: "Đây là dự án tôi rất tâm huyết và từ khoảng 6 tháng trước, tôi đã nhờ Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng tìm hiểu xem có hoàn cảnh nào thật sự khó khăn để giúp đỡ. Thông qua món quà này, tôi mong nó sẽ thật sự là cần cầu, giúp các hộ còn nhiều khó khăn có thêm thu nhập trong cuộc sống. Mỗi cặp heo được trao tặng sẽ có 1 con đực, 1 con cái, sau một thời gian, nó sẽ sản sinh ra nhiều hơn, giúp đời sống sinh hoạt của các hộ dân khó khăn ở đây cũng sẽ ngày càng



Niềm vui của các hộ dân được tặng heo giống để tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống gia đình.

được cải thiện hơn".

Anh Đỗ Đình Sơn, Tổ 6, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, là một trong 25 hộ được nhận 4 con heo từ Dự án Bầu trời xanh trao tặng. Gia đình anh Sơn thuộc hộ cận nghèo của xã, vợ anh đang bị bệnh trầm cảm; 2 con nhỏ; thu nhập của gia đình phụ thuộc vào số tiền kiếm được từ công việc làm thuê, làm mướn của anh Sơn. Chia sẻ về niềm vui khi được nhận 4 con heo giống, anh Sơn không giấu nổi xúc động, cho biết: "Thực sự tôi cảm thấy rất vui và xúc động, đây thật sự là món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình tôi nói riêng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn khác, là cơ hội để giúp gia đình tôi có thêm thu nhập, để lo cho các con ăn học".

Chị Phạm Thị Phó, Tổ 26, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, cũng là một trong 25 hộ gia đình được nhận heo giống đợt này. Gia đình chị Phó cũng thuộc diện khó khăn của xã, chồng bị bệnh, hiện chị phải gồng gánh nuôi 1 người con đang theo học đại học, cuộc sống vì thế cũng thiếu trước hụt sau. Chị xúc động nói: "Tôi rất xúc động và biết ơn Hội Chữ thập đỏ các cấp và nhà tài trợ đã quan tâm tới hoàn cảnh của các hộ khó khăn như gia đình tôi. Từ 4 con heo giống được nhận hôm nay, sau này nếu nuôi thành công, chắc chắn tôi sẽ tặng lại Hội Chữ thập đỏ 4 con heo như thế này để cho Hội trao tặng lại cho một hộ khác, giúp họ bớt khó khăn hơn, cũng như là thay lời cảm ơn của bản thân tôi về

món quà ý nghĩa và thiết thực mà tôi đã được nhận ngày hôm nay".

Không chỉ tại xã Hiệp Thạnh, Mô hình Nuôi heo đen sinh sản còn được triển khai tại các xã Tà Hine, Tà Năng và Đa Quyn, mang đến niềm vui cho nhiều hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Ma Nỹ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tà Hine, cho biết: "Tháng 6 vừa qua, có 3 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tà Hine được nhận heo giống, mỗi hộ được nhận 2 con. Những hộ được nhận món quà này đều là những hộ thật sự khó khăn, không có đất sản xuất hoặc không có vật nuôi. Đến nay, đàn heo được hỗ trợ đều đã mang thai, dự kiến đến cuối tháng 12 này sẽ đẻ con. Đây thật sự là niềm vui rất lớn của người dân còn nhiều khó khăn".

Ma Nai Thương, ngụ tại thôn Tà Hine, xã Tà Hine - một trong 3 hộ được nhận heo giống từ mô hình, cho biết: "Gia đình tôi không có đất sản xuất, cũng không có vật nuôi, thu nhập chủ yếu là đi làm thuê, làm mướn cho người khác, nên khi được nhận 2 con heo giống, gia đình tôi rất vui. Hiện giờ heo cũng đã có thai được hơn 1 tháng. Từ cặp heo giống được trao tặng hôm nay, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ nhân giống đàn heo, để có thêm thu nhập và sớm thoát cảnh khó khăn".

Nói về mô hình trên, bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội

Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng cho biết: Mục đích của mô hình là tạo cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nguồn sinh kế hiệu quả để người dân có điểm tựa vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Trong năm 2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng đã đẩy mạnh việc vận động hỗ trợ mô hình sinh kế cho bà con Nhân dân. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên cũng như chi phí để bà con duy trì, phát triển mô hình, chúng tôi đã chọn "Nuôi heo đen sinh sản" để thực hiện hỗ trợ mô hình sinh kế. Từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, đã có 120 con heo đen được trao cho 35 hộ dân tại các xã Hiệp Thạnh, Đa Quyn, Tà Năng, Tà Hine trong năm nay, một số heo trao đợt đầu đã mang thai. Nhận thấy hiệu quả của mô hình mang lại cũng như sự đón nhận nhiệt tình của bà con Nhân dân, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ từ huyện xuống cơ sở sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình này.

Mô hình Nuôi heo đen sinh sản do Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng triển khai là một sáng kiến ý nghĩa, góp phần vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NHẬT MINH

Ngành Y tế qua 2 năm chống gian lận thương mại và hàng giả

Ngành Y tế Lâm Đồng được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. Các mặt hàng này có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người nên được chính quyền và toàn xã hội quan tâm, việc tuyên truyền giáo dục, phối hợp có nhiều thuận lợi. Sở Y tế Lâm Đồng là đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dược phẩm, thực phẩm trên địa bàn. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh dược phẩm, thực phẩm có sự quản lý tốt của các cơ quan chức năng, tình hình kinh doanh dược phẩm tương đối ổn định, các cơ sở kinh doanh ngoài việc triển khai thực hiện các quy chế chuyên môn của ngành còn thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa. Riêng đối với lĩnh vực thực phẩm hiện nay, công tác quản lý chất lượng thuốc trách nhiệm chung các ngành Y tế, Công thương, Khoa học - Công nghệ, Nông nghiệp phát triển nông thôn... Trong đó, UBND tỉnh giao cho ngành Y tế chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm vào các dịp cao điểm trong năm.

Công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng đã được lãnh đạo ngành Y tế Lâm Đồng quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ người tiêu dùng, từng bước tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh. Ngoài việc tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng theo nhiệm vụ được phân công, ngành Y tế thực hiện xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong những đợt cao điểm kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, ngành Y tế còn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương,

Kết quả qua 2 năm thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã phát hiện 181 vụ gian lận thương mại với 181 đối tượng vi phạm, xử phạt gần 2 tỷ đồng.

chính sách, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân, cung cấp thông tin để mọi người dân có thể nhận biết hoặc phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng để chủ động phòng tránh, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong 2 năm qua, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt các kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. Về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm bao gói sẵn với 1.804 hồ sơ tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm và đã đăng tải thông tin trên website của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. Sở Y tế đã giao trách nhiệm cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp Thanh tra Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, đồng thời hướng dẫn cho các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thành phố về nội dung, yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tham mưu đề UBND các cấp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp kiểm tra các mặt hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Công tác giám sát môi nguy đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP): Trong năm 2023 triển khai kế hoạch giám sát môi nguy về ATTP, đã lấy 178 mẫu thực phẩm (gồm nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhóm sản phẩm hỗ trợ giảm cân, sinh lý, xương khớp, đá tháo đường, huyết áp...; phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng y học; sản phẩm dinh



Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại Đức Trọng.

dưỡng dùng cho trẻ; thực phẩm bổ sung...). Kết quả phát hiện 1 mẫu có chỉ tiêu không phù hợp thông tin trên nhãn, 6 mẫu nước uống đóng chai không đạt chỉ tiêu vi sinh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở có kết quả không đạt.

Về các mẫu giám sát chủ động đối với một số sản phẩm thực phẩm có mối nguy ô nhiễm cao tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố (bún, phở, bánh canh, giò chả, nem chua, xúc xích, thịt nướng, rượu, dầu chiên...), lấy 149 mẫu để thực hiện test nhanh hàn the, độ ôi khét dầu mỡ, phẩm màu, methanol, kết quả 149/149 mẫu đạt.

Trong năm 2024, triển khai kế hoạch giám sát môi nguy về ATTP đã lấy 219 mẫu thực phẩm, kết quả có 198/219 mẫu đạt, 21 mẫu nước uống đóng chai (bình) không đạt chỉ tiêu vi sinh. Về các mẫu giám sát chủ động đối với một số sản phẩm thực phẩm có mối nguy ô nhiễm

cao, đã lấy 130 mẫu kết quả 130/130 mẫu đạt (thực hiện test nhanh hàn the, độ ôi khét dầu mỡ, phẩm màu, methanol).

Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm lĩnh vực ATTP đã tổ chức 57 đoàn làm việc tại 683 cơ sở, qua đó phát hiện 39 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 340 triệu đồng. Hành vi vi phạm bị xử lý bao gồm: Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn đã công bố; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; lưu trữ không đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP...

Sở Y tế giao trách nhiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược -

Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tổ chức lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (tại các điểm kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, sản xuất thuốc và các cơ sở điều trị). Kết quả thực hiện lấy mẫu kiểm tra 1.661 mẫu của 335 cơ sở, phát hiện có 3 mẫu tại 3 cơ sở không đạt; không phát hiện thuốc giả qua các mẫu kiểm nghiệm.

Công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra đã thực hiện 10 địa bàn kiểm tra theo kế hoạch tại 355 cơ sở, phát hiện 141 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 1,6 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm bị xử lý như: Cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở đã sử dụng thuốc, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc, hình dạng trên cơ thể người; niêm yết giá chưa đầy đủ; để lẫn sản phẩm không phải thuốc cùng với thuốc...

Công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa được chú trọng triển khai thực hiện và lồng ghép trong các đợt thanh tra, kiểm tra giúp người sản xuất và kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức, hiểu và làm đúng quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn thì thông qua đợt kiểm tra nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của Nhà nước về việc kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

AN NHIÊN

Sớm tìm rõ nguyên nhân để xử lý sạt lở bờ sông Đồng Nai

Có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp trên 37 tỷ đồng, Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (giai đoạn 1), dài 800 m đoạn trung tâm huyện lỵ Cát Tiên thi công cơ bản hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong khi chờ nghiệm thu, đưa vào sử dụng dự án xảy ra sạt, lở với chiều dài hơn 25 m, cuốn

theo bê tông, đá xuống lòng sông, khiến người dân lo lắng.

Vị trí kè sạt, lở nằm ngay vòng xoáy của dòng nước. Mưa lũ, nước sông Đồng Nai thời gian qua dâng cao, cuốn bay toàn bộ hạ tầng bờ kè và cả đất sản xuất của người dân xuống sông. Sau sự cố, các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra. Phía đơn vị thi công đã cắm biển cảnh báo, rào chắn vị trí nguy

hiểm và tự bỏ kinh phí đóng cọc tràm để chống sạt trượt lan rộng. Về phương án xử lý, quan điểm nhà thầu dự án này yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định, khảo sát và đánh giá lại toàn bộ hiện trạng để tìm nguyên nhân cụ thể trước khi tiến hành biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư việc thuê đơn vị tư vấn độc lập gặp khó khăn do chi phí rất cao, ông Lê Tấn Chính - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Cát Tiên, cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, khẳng định: Trong khi đang chờ kết quả khảo sát, đánh giá lại thiết kế, địa chất khu vực này, quan điểm chỉ đạo của chính quyền yêu cầu chủ

đầu tư và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm thực hiện các giải pháp sơ bộ để phòng, chống sạt lở lan rộng.

Nguyên nhân sạt lở cụ thể như thế nào vẫn trong quá trình xác minh làm rõ. Trước mắt các đơn vị liên quan đang tìm nguyên nhân để đưa ra hướng khắc phục. Với tinh thần, đơn vị nào có lỗi thì phải chịu trách nhiệm, gồm chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công.

Cát Tiên đang cao điểm mùa mưa lũ, do đó địa phương cần có giải pháp xử lý hiệu quả vị trí sạt lở, không để tiếp tục lan rộng, tác động đến đất đai, hoa màu và tài sản của người dân; đặc biệt là chống lãng phí trong đầu tư công, theo đúng nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng quán triệt mới đây.

AN CHI



Vị trí sạt lở bờ sông Đồng Nai (Cát Tiên).

100% số xã vùng đồng bào DTTS có điện lưới quốc gia

Theo Ban Dân tộc tỉnh thống kê, hiện nay 100% số xã có điện lưới quốc gia, 97% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được dùng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác; 93% số hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi được cả hai mùa khô và mùa mưa, hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa đã có đường bê tông, nhựa; 4/8 xã đã thoát khỏi xã khu vực III và 44/116 thôn đã thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn; 6/8 xã khu vực III đã đạt chuẩn về nông thôn mới.

Toàn tỉnh hiện có 67/78 xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới (còn lại 2 xã Đạ Long và Liêng S'ronh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định công nhận trong năm 2024); có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

C. PHONG



TIN THẾ GIỚI

Nền kinh tế toàn cầu chuẩn bị cho "cú sốc vĩ mô" hậu bầu cử Mỹ

Theo tờ Financial Times, chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến cả châu Âu và châu Á lo ngại, khi các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp giờ đây phải đối mặt với sự chuyển dịch sang hướng bảo hộ thương mại do Mỹ dẫn đầu.

Các quốc gia xuất khẩu của châu Âu, dẫn đầu là Đức, sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu ông Trump thắt chặt các hạn chế thương mại như đã tuyên bố.

Chủ tịch Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), Moritz Schularick, mô tả nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ là "thời khắc kinh tế khó khăn nhất" trong lịch sử hậu chiến của Đức. Ông cho rằng Đức đã không chuẩn bị để đối phó với những thách thức về chính sách thương mại mà nước này sẽ sớm phải đối mặt.

Tuy nhiên, những tác động đối với nền kinh tế toàn cầu không đến ngay lập tức và cũng không đơn giản.

Nhiều nhà phân tích kỳ vọng tuyên bố của ông Trump về việc giảm kéo dài vĩnh viễn Đạo luật Giảm thuế năm 2017 đối với các tập đoàn và người giàu sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Theo ông Innes McFee tại tổ chức nghiên cứu và dự báo kinh tế Oxford Economics (Anh), các biện pháp kích thích tài khóa có thể chiếm ưu thế và là một điểm tích cực nhỏ trong tương lai gần.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt trong ngày sau chiến thắng quyết định của ông Trump khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng giảm thuế doanh nghiệp và bãi bỏ quy định.

Nếu ông Trump thực hiện kế hoạch áp mức thuế 20% đối với các nhà xuất khẩu ngoài Trung Quốc, quốc gia có thể bị áp mức thuế 60%, điều này sẽ làm tăng khả năng về các biện pháp thương mại đáp trả có thể làm chệch hướng thương mại. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều tháng nữa trước khi các chi tiết về chính sách thương mại của ông Trump được công bố.

Ông McFee nhận định tác động tới phần còn lại của thế giới sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng về chế độ thuế quan của Mỹ.

Ông Peter Sand, nhà phân tích trưởng tại công ty phân tích dữ liệu vận chuyển Xeneta (Na Uy), nhận định giá cước vận chuyển sẽ tăng mạnh khi các công ty đồ xô gửi hàng đến Mỹ trước lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/1.

Ông Sand cho biết phản ứng theo quán tính của các hãng vận chuyển Mỹ sẽ là nhập khẩu trước khi ông Trump áp mức thuế mới, nếu có kho bãi và hàng hóa để vận chuyển, từ đó quản lý rủi ro trong ngắn hạn.

Trong một dấu hiệu cho thấy áp lực dài hạn trước sự dịch chuyển sang hướng bảo hộ thương mại của Mỹ, cổ phiếu của các công ty vận chuyển toàn cầu đã giảm trong ngày 6/11. Cổ phiếu của tập đoàn vận chuyển container lớn thứ hai thế giới, Maersk, giảm 7,6%, trong khi Hapag-Lloyd giảm 5,8%.

Các dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy nền kinh tế thế giới sẽ



Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ.

bị ảnh hưởng lớn quyết định về thuế của ông Trump nhằm vào một phần đáng kể thương mại toàn cầu.

Trong dự báo vào tháng trước, IMF cho biết thuế quan, cùng với phần còn lại của chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump, gồm việc thắt chặt các quy định về nhập cư, gia hạn cắt giảm thuế và tăng chi phí vay toàn cầu, sẽ khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm 0,8% trong năm 2025 và 1,3% vào năm 2026.

Ông Krishna Guha, Phó Chủ tịch Evercore ISI (Mỹ), nhận định "cú sốc vĩ mô" đến từ chiến thắng của ông Trump sẽ có những tác động trái chiều mạnh mẽ đối với nền kinh tế toàn cầu, với việc Mỹ ghi nhận lạm phát và tăng trưởng cao hơn, trong khi các quốc gia khác chịu tình trạng giảm phát và sản lượng giảm.

Ông Hildegard Müller, người đứng đầu hiệp hội thương mại ô tô Đức, cho biết các nhà sản xuất ô tô mặt áp lực rất lớn phải di dời sản xuất từ châu Âu sang Mỹ.

Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Cologne, Michael Hüther, cảnh báo các công ty Đức cần chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại tốn kém ngay từ bây giờ.

Ireland (Ai-len), nơi các công ty công nghệ và dược phẩm lớn của Mỹ có những hoạt động quan trọng hoặc đặt trụ sở chính, cũng có mối quan hệ thương mại rất lớn với Mỹ.

Nhà kinh tế trưởng tại Viện Các vấn đề quốc tế và châu Âu, Dan O'Brien, cho biết đây thực sự là vấn đề lớn đối với nền kinh tế Ireland. Ông cho biết thêm việc áp thuế quan trên diện rộng là rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn đối với nền kinh tế Ireland.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), châu Âu dường như rất dễ bị tổn thương, khi Mỹ chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của khối vào năm ngoái. Với 502 tỷ euro (538 tỷ USD), xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) lớn hơn 46% so với lượng hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ khu vực.

Các nhà kinh tế tại ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) cảnh báo thuế quan mà ông Trump áp đặt sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vốn đã mong manh, với rủi ro tăng trưởng giảm và lạm phát tăng đáng kể.

Kết quả sẽ là lãi suất thấp hơn tại khu vực và chênh lệch lãi suất giữa EU và Mỹ sẽ lớn hơn.

Trong khi hầu hết các cổ phiếu của các doanh nghiệp châu Âu đều mất giá, giá cổ phiếu của Raiffeisen Bank International (Áo), ngân hàng phương Tây lớn nhất vẫn đang hoạt động tại Nga, vượt trội trong chỉ số ngân hàng Euro Stoxx, khi tăng hơn 6%. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump liên tục tuyên bố ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Những tác động ở những nơi khác sẽ phụ thuộc vào mức độ ông Trump theo đuổi chương trình nghị sự chống toàn cầu hóa của mình.

Các nhà xuất khẩu châu Á phải chịu nhiều rào cản thương mại hơn, trong khi nền kinh tế vốn đã yếu của Trung Quốc sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng nếu ông Trump tiếp tục kế hoạch áp thuế 60% đối với tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.

Các nhà phân tích tại Citigroup lập luận cảnh báo áp thuế 60% đối với Trung Quốc giống như một "con bài mặc cả" hơn là một rủi ro thực sự.

Mexico, quốc gia đã vượt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ, cũng dễ bị tổn thương mặc dù đã ký một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ và Canada trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế, gồm mức thuế 200% đối với ô tô nhập khẩu từ Mexico, trừ phi nước láng giềng phía nam hạn chế dòng người di cư qua biên giới.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda ngày 6/11 cảnh báo về tác động cực kỳ lớn đến hoạt động xuất khẩu của họ sang Mỹ từ các nhà máy ở Mexico nếu ông Trump thực hiện cam kết trên.

Đối với các đối tác thương mại của Mỹ, viễn cảnh trước mắt là một đợt bất ổn gia tăng kéo dài khi nền kinh tế quan trọng nhất thế giới trải qua sự thay đổi mang tính lịch sử.

Nhà kinh tế tại Ngân hàng Berenberg (Đức), Holger Schmieding, cho rằng những động thái điều chỉnh về chính sách kinh tế, thương mại của ông Trump luôn khó đoán, vì vậy không thể thực sự đánh giá được ông sẽ thực hiện những cam kết nào trong số các tuyên bố không phải luôn nhất quán trong chiến dịch tranh cử của mình.

(Theo Baotintuc.vn)

Lạc Dương 12 chủ thể đăng ký mã số vùng trồng

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương vừa được giao hỗ trợ tư vấn, thiết lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng (MSVT) cho 12 chủ thể.

Cụ thể, MSVT rau, củ, quả cho 4 hộ gia đình ở xã Dạ Nhim gồm: Kon Sơ Ha Vương (2 ha); Cil Phi Chiêu Ha Tây (1ha), Klong Ha Thăm (0,9 ha) và Lơ Mu Ha Hoặc (0,4 ha).

Tiếp theo MSVT cà phê cho 3 chủ thể Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Dạ Nhim, xã Lát (1,5 ha); hộ Liêng Jrang K Chăm, xã Dạ Sar (2 ha); hộ Cil Pam K' Phương, xã Dạ Nhim (2 ha).

Còn lại MSVT ớt cho 2 Công ty TNHH Đà Lạt Mai Khôi (xã Lát, 8,2 ha) và Công ty TNHH Vườn âm thực Lộc Ân (xã Đưng K'nó, 2 ha); MSVT tía tô cho Hợp tác xã Quê Hương Xanh (xã Lát, 0,3 ha); MSVT phúc bồn tử cho Công ty TNHH Langbian VF Dầu rừng (thị trấn Lạc Dương, 3 ha); MSVT cần tây, xã lách cho Hợp tác xã Quê Hương Xanh (xã Dạ Sar, 1,2 ha).

VĂN VIỆT

10 năm...

TIẾP TRANG 2

... Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Cần xây dựng ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích để động viên, khen thưởng các doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Đồng thời có chế tài cụ thể xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp không thành lập tổ chức Công đoàn.

Các doanh nghiệp tha thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền từng bước nghiên cứu, đề xuất những doanh nghiệp có đầy đủ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có 3 đến 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc chi phí sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội được tính vào chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã góp phần gắn trách nhiệm của người lao động, người chủ sử dụng lao động đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chỉ đạo và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện Nghị định 98 của chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất với Đoàn công tác Bộ Nội vụ trong buổi làm việc mới đây tại Lâm Đồng một số nội dung như: Sớm xem xét bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành quy định mới về việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cho phù hợp cũng như có cơ chế, chính sách khuyến khích để động viên, khen thưởng các doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; đồng thời có chế tài cụ thể xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp không thành lập tổ chức Công đoàn...

NGUYỆT THU

Xây dựng...

TIẾP TRANG 4

... mỗi việc làm gương mẫu gắn với Cuộc vận động "Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích". Thông qua đó, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, lối sống đẹp đã được chia sẻ, ghi nhận, biểu dương. Từ đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh niên hướng tới những giá trị sống cao đẹp, sống có lý tưởng, có hoài bão và khát vọng vươn lên.

Theo chị Trần Anh Tú, thông qua những việc làm thiết thực, sinh động trong công tác tuyên truyền, đoàn viên, thanh niên TP Đà Lạt đã được bồi dưỡng, học tập, trau dồi phẩm chất của người công dân trẻ trong mối quan hệ giữa bản thân với gia đình, với quê hương, đất nước. Đặc biệt là hình thành rõ ý thức và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giữ gìn, phát huy, xây dựng thế hệ trẻ "Hiên hòa - Thanh lịch - Mến khách", góp phần xây dựng TP Đà Lạt trở thành điểm đến "An toàn - Văn minh - Thân thiện".

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Lạt xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn - Hội - Đội; nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình sinh hoạt, giáo dục kỹ năng sống đáp ứng nhu cầu, sở thích cho giới trẻ. Triển khai hiệu quả cuộc vận động giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt trong thanh niên gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của từng đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiên hòa - Thanh lịch - Mến khách" gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

VIỆT QUỲNH